

ประกาศ

เรื่อง ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) ครั้งที่ 2 / 2562

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

เนื่องด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านธนาคารอื่น ๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) ได้ จึงขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ดังนี้

1. ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาท/ครั้ง
2. ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง

รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan) ที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอรรรัตน์ ชุติमित)

รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) แบบท้ายประกาศ เรื่อง ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) ครั้งที่ 2 / 2562
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

<p>1. ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ</p> <p>ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการผ่านทางช่องทาง SCB Easy Application - กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นของธนาคาร 	<p>18% ถึง 28% ต่อปี</p> <p>9.99% ถึง 28% ต่อปี</p>
<p>ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ</p>	
<p>2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ</p> <p>2.1 ค่าอากรแสตมป์</p> <p>2.2 (ถ้ามี)</p>	<p>ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด ซึ่งขณะนี้เท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan แต่ไม่เกิน 10,000 บาท</p> <p>-----</p>
<p>3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น</p> <p>3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน</p>	<p>ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p> <p>ชำระผ่านเครื่อง ATM / Laser ATM ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p> <p>ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ธนาคารงดให้บริการรับชำระบิลที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p> <p>ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p> <p>ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (บริการ SCB Easy Net) ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p> <p>ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (บริการ SCB Easy Application) ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p>

<p style="text-align: center;">ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p style="text-align: center;">รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) แบบทำยประกาศ เรื่อง ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) ครั้งที่ 2 / 2562</p> <p style="text-align: center;">เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562</p>		
	<p>ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)</p> <p>ชำระผ่านธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร*</p> <p>- ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผู้ให้บริการรับชำระเงิน</p> <p>หมายเหตุ: *รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ</p>	<p>ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง</p> <p>ไม่เกิน 5 บาท/ครั้ง</p> <p>ไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง</p>
	<p>ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน</p> <p>- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง)</p> <p>- ศูนย์บริการ ทีไอที, TOT Shop และจุดบริการที่มีเครื่องหมาย Just Pay (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง)</p> <p>- สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านเทเลวิซทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง)</p> <p>- Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง)</p> <p>- ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)</p>	<p>15 บาท/ครั้ง</p> <p>15 บาท/ครั้ง</p> <p>15 บาท/ครั้ง</p> <p>10 บาท/ครั้ง</p> <p>10 บาท/ครั้ง</p>
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต		ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) แบบท้ายประกาศ เรื่อง ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) ครั้งที่ 2 / 2562 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562	
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีหักบัญชีเพื่อชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan)	ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้	100 บาท/รอบบัญชี
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) 4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (ไม่ใช่บัตรในการเบิกถอน) 4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 4.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (ไม่ใช่บัตรในการเบิกถอน) 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ	ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)